

## มนุษย์ผู้ไม่ต้องการลงหลักปักฐาน “Nomadic Lifestyle”

ในอดีตบรรพบุรุษของมนุษย์ใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆ เพื่อหาอาหาร ค้นหาความอุดมสมบูรณ์ เมื่อไม่มีผลไม้อีกกิน ไม่มีพืชผักหลงเหลืออยู่แล้ว ก็เดินทางย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นเรื่อยๆ จนอยู่มาวันหนึ่งคงรู้สึกเหนื่อยล้า ประกอบกับคิดได้ว่าทำไมเราไม่ลงหลักปักฐาน สร้างความอุดมสมบูรณ์ในที่ที่เราอยู่ หลังจากนั้นมนุษย์ก็ถูกตรึงไว้กับสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เราเกิดมาที่ไหนก็กลายเป็นคนที่นี่ อาจมีการออกเดินทางเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ บ้าง แต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องกลับบ้าน (สถานที่ที่เราลงหลักปักฐาน)

แต่ในยุคปัจจุบันนี้ดูเหมือนกับว่าคนจำนวนหนึ่งจะสนใจหันกลับไปใช้ชีวิตแบบไม่ลงหลักปักฐาน (Nomadic Lifestyle) ในแถบยุโรป และอเมริกามีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบนี้แพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น คนกลุ่มนี้จะรู้สึกว่าไม่ต้องการผูกพันกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นเวลานาน ยิ่งในปัจจุบันการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้คนกลุ่มนี้สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในโลก ซึ่งเอื้อต่อการใช้ชีวิตแบบนี้

หากจะนิยามว่า Nomadic Lifestyle คืออะไร คงต้องบอกว่ายังมีการตีความไว้หลากหลาย บางคนบอกเป็นพวกใช้ชีวิตแบบเร่ร่อน บางคนกล่าวว่าเป็นการใช้ชีวิตเพื่อออกเดินทาง ไม่อาศัยอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนานเกินกว่า 1 ปี ซึ่งการใช้ชีวิตแบบไม่ลงหลักปักฐานนี้ก็ยังมีทั้งข้อดีข้อเสีย

### ข้อดีของ Nomadic Lifestyle

- 1. เรียนรู้ความต้องการของตนเอง** คนที่ใช้ชีวิตแบบนี้เกือบตลอดเวลาพวกเขาต้องเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่ในชีวิต ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้น เช่น เรียนรู้ข้อจำกัดของตัวเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยเจอในบ้านเกิดเรา แต่เราอาจชอบวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของที่ใหม่ๆ อีกทั้งช่วยให้เราก้าวข้ามออกจาก Comfort zone ของเราด้วย
- 2. คุณสามารถเรียนรู้โลกกว้าง** การไปอาศัยอยู่ที่ใหม่ๆ ทำให้เราได้พบเจอกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างออกไป เจอผู้คนต่างภาษา ต่างนิสัยใจคอ ทำให้เราได้เรียนรู้โลกกว้าง
- 3. สนุกและตื่นเต้น** ลองจินตนาการว่าคุณไม่ต้องกลับไปบ้าน กลับไปทำงานประจำสิ แต่คุณได้วางแผนไปที่ใหม่ๆ ที่คุณอยากไปตลอดเวลา มันจะน่าสนใจแค่ไหน คุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะไปเจอกับอะไร คุณอาจได้ไปนอนใต้แสงดาว ชิมอาหารท้องถิ่นใหม่ๆ เจอเพื่อนใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงจูงใจให้คนบางกลุ่มเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบไม่ลงหลักปักฐาน

4. **อิสระภาพเป็นของคุณ** เมื่อคุณไม่ต้องอยู่ในสังคมที่มีคนรู้จักมากมาย ไม่มีญาติพี่น้องคอยติดตามว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ แต่งงานมีลูกหรือยัง ได้เงินเดือนกี่บาทแล้ว คุณไม่ต้องถูกกดดันจากคนในสังคมรอบข้าง คุณมีอิสระเต็มที่ในการชีวิต คุณอาจแต่งตัวมอซอเดินถนน ไม่แต่งหน้า ไม่ทำผม โดยไม่ถูกตัดสินอะไรเลย

**ข้อเสียของ Nomadic Lifestyle** แน่นอนว่ามีข้อดีแล้วก็ย่อมมีข้อเสียเช่นกัน วิถีชีวิตแบบนี้ก็ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายอย่าง

1. **ไม่ได้ใกล้ชิดเพื่อนและครอบครัว** การที่คุณต้องออกเดินทางบ่อยๆ ทำให้คุณจะได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนและครอบครัวมากนัก แม้ว่าจะมีโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตแต่แน่นอนว่าไม่เหมือนการได้มาเจอกันแน่นอน
2. **เงินหมดก็จบกัน** การใช้ชีวิตแบบนี้หลายคนทำงานแบบออนไลน์ ไม่ชอบการทำงาน 9 โมงเลิกงาน 5 โมงกับบริษัท ส่วนใหญ่จะทำงานออนไลน์ หรือฟรีแลนซ์ซึ่งอาจไม่มั่นคงตลอดไป ทำให้วิถีชีวิตแบบนี้ก็จบไปด้วย แล้วก็ต้องกลับมาลงหลักปักฐานเหมือนเดิม

หลังจากที่ได้อ่านเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัยรุ่นในปัจจุบันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องของความชอบและความต้องการส่วนบุคคล ไม่มีแบบไหนผิดแบบไหนถูก แบบไหนดีหรือไม่ดี ส่วนใครอยากลองใช้ชีวิตแบบ Nomadic Lifestyle ก็เริ่มเตรียมเก็บกระเป๋าออกเดินทางได้เลย ไม่แน่ว่าคุณอาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆ ก็ได้

บทความโดย ปุณณทริย์ สันติสุภาพร  
พฤศจิกายน 2563